

ดึงหน้ากาบทูเรียนโปรโมต

● ชูจันทบุรีมหานครผลไม้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ส่งทีมงานไปเจรจากับบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อขอตัว หน้ากาบทูเรียน มาช่วยเป็นฟรีเซ็นเตอร์ในโครงการที่กระทรวงฯ จะทำแคมเปญเกี่ยวกับผลไม้ทูเรียนในหลากหลายมิติ ทั้งการกระตุ้นการบริโภค การซื้อขาย การส่งออก และการผลักดันนโยบายที่จะทำให้จังหวัดจันทบุรีเป็นมหานครแห่งผลไม้

“กระทรวงฯ อยากได้หน้ากาบทูเรียน มาเป็นฟรีเซ็นเตอร์ เพราะปีนี้จะทำแคมเปญเกี่ยวกับทูเรียนส่งคนไปคุยกับเวิร์คพอยท์ว่าจะช่วยอะไรได้บ้าง ขณะนี้กำลังเจรจายังไม่ทราบผล ต้องรอเวิร์คพอยท์ตอบกลับมา แต่เชื่อว่า ไม่น่าจะมีปัญหา โดยปลายเดือน พ.ค. นี้กระทรวงจะจัดงาน จันทบุรี ฟรุ๊ตพิคคอส แฟร์ 2017 และจะขอใช้มาสคอตหน้ากาบทูเรียนในการโปรโมตงาน รวมทั้งให้แก่อำเภอหน้ากาบทูเรียนไปร้องเพลงด้วย”

ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้ลงพื้นที่ไปหารือร่วมกับจังหวัดจันทบุรี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หอการค้าไทย กลุ่มสหกรณ์ และตัวแทนภาคประชาชนในจังหวัด ซึ่งเห็นตรงกันว่า จันทบุรี มีความเหมาะสมที่จะเป็นมหานครแห่งผลไม้ เพราะเป็นพื้นที่ปลูกผลไม้ที่สำคัญของประเทศไทย มีผลไม้ที่สำคัญกว่า 10 ชนิด อาทิ เงาะ มังคุด ทูเรียน มะม่วงระกำ ลองกอง โดยเฉพาะทูเรียน เป็นสินค้าขุดนิคม สร้างรายได้ให้จังหวัด ทั้งจากการขายในประเทศ และส่งออก

“ผมได้มอบนโยบายไปว่า มหานครผลไม้ ให้ถือออฟ เริ่มดำเนินการกันได้เลย เพราะจันทบุรีมีความพร้อมอยู่แล้ว เพียงแต่จะต้องมาช่วยกันจัดวางระบบ ทั้งระบบออนไลน์ ออฟไลน์ และโลจิสติกส์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น โดยกระทรวงฯ ได้ขอให้จังหวัดไปหารือกัน และไปจัดทำแผนมาว่าอยากจะให้กระทรวงฯ ช่วยเหลือหรือสนับสนุนอะไรบ้าง”

สำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรให้จำหน่ายทุเรียนปีนี้นั้น นอกจากการส่งเสริมการจำหน่ายตามช่องทางปกติ ทั้งการขายในประเทศ ผลักดันการส่งออกแล้ว ยังมีแผนที่จะผลักดันให้เปิดเว็บไซต์ เพื่อขายทุเรียนออนไลน์ ซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำลังคิดชื่อร่วมกับกลุ่มเกษตรกรอยู่ แต่หลัก ๆ แล้ว ผู้บริโภคที่อยากกินทุเรียน สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวนี้ พร้อมทั้งรับประกันว่าเป็นทุเรียนเกรดดี มีคุณภาพ เลือกซื้อทั้งกินเองและเป็นของฝากได้ โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนฤดูกาลทุเรียนออกสู่ตลาดในปลายเดือน พ.ค.นี้

นอกจากนี้ ผลักดันให้จัดตั้งตลาด



สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

เฉพาะสินค้า ที่น่าจะมีทั้งตลาดเฉพาะสินค้าผลไม้และตลาดแปรรูปผลไม้ รองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดตลอดทั้งฤดูกาลผลิต ยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ผู้ปลูกผลไม้ คนในท้องถิ่น รวมทั้งยังเป็นการผลักดันให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ที่จะดึงคนเข้ามาท่องเที่ยวให้มากขึ้นด้วย

“ประเมินว่า ปีนี้ผลผลิตทุเรียนที่จันทบุรี จะไม่มีปัญหาในเรื่องราคา เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ และปัจจุบันจันทบุรีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 70,000 ล้านบาท แต่ปีนี้คาดว่าจะเพิ่มเป็น 90,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับจังหวัด ผลักดันให้จันทบุรีเป็นมหานครผลไม้แห่งเอเชีย พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้มีมูลค่าสูงถึง 400,000 ล้านบาทให้ได้ภายใน 4 ปี ทั้งผลไม้ การท่องเที่ยว อัญมณี และการค้าชายแดน”

สำหรับหน้ากาบทูเรียนนั้น ได้ตั้งขึ้นมาจากรายการ เดอะ แมสส์ ซิงเกอร์ หน้ากาบทูเรียน ซึ่งเป็นรายการประกวดร้องเพลง โดยนักร้องใส่หน้ากาบทูเรียนร้อง แล้วให้คณะกรรมการทายว่าเป็นใคร จนมาถึงรอบชิงชนะเลิศ ปรากฏว่า หน้ากาบทูเรียนได้ชนะเป็นแชมป์ จนทำให้คนทั่วไปรู้จักหน้ากาบทูเรียนกันทั่วบ้านทั่วเมือง.